

รายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2564

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ระดับประถมศึกษา จำนวน 70 ทุน ทุนละ 2,500 บาท เป็นเงิน 175,000 บาท

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล สมาชิก	ตำแหน่ง	กอง/สังกัด	ผู้รับทุน
1	นางจิรัฐา จำปาหอม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี	ด.ญ.พลอยนภัส จำปาหอม
2	นางสาวจรีพร อินทรเกตุ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 5	ด.ญ.อินทิรา พิบูลย์โภคทรัพย์
3	นางสาวดวงใจ จันธิมา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดเทิง	ด.ช.ศิวกร อุ่นเต็มใจ
4	นายสมเกียรติ เบ็ญจจันทร์	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด	สนง.อัยการจังหวัดยโสธร	ด.ญ.กัญญาณัฐ เบ็ญจจันทร์
5	นางสาววรรณิศา ใหม่กิม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	งานบริหารทั่วไป อาคารถนนรัชดาภิเษก	ด.ช.นพพริษฐ์ วงศ์แก้วมูล
6	นางสาวปิยาภัสร์ สมอหมอบ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดชัยบาดาล	ด.ญ.กัญญ์วรา นระระแสน
7	นายปัญญา แสงชอบ	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด	สนง.อัยการจังหวัดระยอง	ด.ญ.ปสุตา แสงชอบ
8	นางสุธาราวดี นาสูงชน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดยโสธร	ด.ญ.จุฬามณี นาสูงชน
9	นายชาญชัย อินทสมบัติ	นิติกรปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด	ด.ญ.นิตริธัญญา อินทสมบัติ
10	นางสาววรรษมน นกพุก	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สนง.อัยการภาค 2	ด.ญ.ณัฐนพิน ต้นหา
11	นางนภัสนันท์ มาตราช	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดบึงกาฬ	ด.ช.ภูมิพิชชา ภูมิฐาน
12	นางสาวกาญจนา โพธิ์แสงทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการภาค 7	ด.ญ.ภัทรวลัย พระแก้ว
13	นางอ้อมจิตร เวียงสมุทร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.อัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์	ด.ญ.ปริยานุช เวียงสมุทร
14	นายอภิชัย นวลเปียน	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สนง.อัยการจังหวัดตรัง	ด.ญ.สิฏฐิณิชา นวลเปียน
15	นางจุฑารัตน์ โสภา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ	ด.ช.ณัฐชนนท์ โสภา
16	นางสาวจงจิตต์ ชนะสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการจังหวัดภูเก็ต	ด.ญ.พิชญภาภา บุญญติศักดิ์
17	นางสุภาพร ตูแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา	ด.ช.อธิช ตูแก้ว
18	นางณัฐวรรณ ถาวรสวัสดิ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จ.กาฬสินธุ์	ด.ญ.ปณิตตา ถาวรสวัสดิ์
19	นางศุภร เหมือนมาตร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดสระแก้ว	ด.ช.รชต เหมือนมาตร
20	นางอณัญญา สีทาน้อย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักบริหารกลาง	ด.ญ.ธัญวรัตน์ สีทาน้อย
21	นางสาวกัญญ์วิษุทธิ์ แก้ววิไล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการภาค 7	ด.ญ.วรกิจญา บุญจรรยา
22	นายณัฐชัยนาท สุ่มมาตย์	นิติกรชำนาญการ	ส่วนสนับสนุนงานคดีศาลสูง จ.ร้อยเอ็ด	ด.ช.พงษ์รพีพัฒน์ สุ่มมาตย์
23	นางสาวหัตถา สีมา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.คดีศาลสูงภาค 5	ด.ญ.ธวัชรรัตน์ คงแสงดาว
24	นางสาวกัญจน์กวี พรหมศร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.คดีปกครองสงขลา	ด.ช.จิณณพัจน์ ลำดับสังข์
25	นางสาวสมคิด สร้อยสำโรง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการคดีศาลแขวงระยอง	ด.ช.กิตติคม เจริญคุณ
26	นางสาวทิชากร บุญชื่น	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดสีกะว(ปากช่อง)	ด.ญ.ปวีรดา พันกระโทก
27	นางรัตนา ยืนยง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดสีกะว	ด.ญ.คุณค่า ยืนยง
28	นางสาวปฏิพร คราวสูงเนิน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดพล	ด.ญ.ธัญชนก พิมพ์แหวน

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล สมาชิก	ตำแหน่ง	กอง/สังกัด	ผู้รับทุน
29	นางสาวนิภาพร สาโสม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ	ด.ช.กันตพัฒน์ สาโสม
30	นางสาวธัญญ์ณัฏฐ์ ตะเกาพงษ์	นิติกรชำนาญการ	สนง.คดีค้ำมนุษย์	ด.ช.กรณ์เสรีพงศ์ ตะเกาพงษ์
31	นางอิฏฐาภรณ์ ลีวัชชัยชาญ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดสงขลา	ด.ช.ณัฐวัฒน์ ลีวัชชัยชาญ
32	นางสาววารรัตน์ คลีเกษร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดชุมพร	ด.ช.ศุภณัฐ พนสนาซี
33	นางสาวสัจพร พันนาเหนือ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ	ด.ญ.กัญจรา สมสวย
34	นางอารณ์ เต่าทอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	ด.ญ.เอื้อการย์ เต่าทอง
35	นายศุภโชค สุปะมา	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดพล	ด.ช.อดิคุณ สุปะมา
36	นางสาวธีรยา พริกบุญจันทร์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.คดีปราบปรามการทุจริตภาค 9	ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ลอยวิสุทธิ์
37	นางสาววรรณภร บุญจวบ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู	ด.ช.พิสิฐนันท์ งามชัยภูมิ
38	นางรัชชิตา วิโสจสงคราม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.สตูล	ด.ช.ปັນณธร รัฟฟูร์
39	นางรุณีย์ พุ่มประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 2	ด.ญ.กัลลยานีย์ พุ่มประเสริฐ
40	นางพิชญา บุญโต	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดสิงห์บุรี	ด.ญ.พิชามณัฐ บุญโต
41	นางสาวณัฐมน ทิพรรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดชัยนาท	ด.ช.พลกฤต ทิพรรัตน์
42	นางสาววิภา นะติยา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.พะเยา	ด.ช.ศิริสิทธิ์ ชันทะกิจ
43	นายไชยา ปานิเสน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดหนองคาย	ด.ช.ธชรัฐ ปานิเสน
44	นางสาวหทัยทิพย์ ยศอุบล	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	สนง.อัยการภาค 4	ด.ญ.ธนัชชา ศรีताल
45	นางธัญชนิต สิริทรัพย์นพคุณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.คดีแรงงานภาค 9	ด.ญ.ณัชชา สิริทรัพย์นพคุณ
46	นางจันทร์เพ็ญ สอสะอาด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สนง.อัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา	ด.ญ.ณิษกานต์ ยิ้มย่อง
47	นางสาวสายพิน อินทโฉม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สนง.อัยการภาค 6	ด.ญ.พรปวีณ์ พาน้ำมา
48	นางสาวกุลรดา เงินอ่อน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการคดีศาลแขวงสระบุรี	ด.ญ.กัญญาพัชร เงินอ่อน
49	นางสาวพวงผกา ชีพสูงเนิน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดจันทบุรี	ด.ช.เปรม กำธราลี
50	นางสาวจิรวรรณ ลือชาการ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดพังงา	ด.ช.ธีธัช สุดนิม
51	นางสาวอรุรัตน์ แก้วดก	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดระนอง	ด.ญ.กัลยวรรณ มีหอม
52	นางสาววรรณ เกื้อนสมบุญ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดนครปฐม	ด.ช.ศศกร ภู่อุฬเพ็ชร
53	นายนที เครื่องคำ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.คดีล้มละลาย	ด.ช.ร่มเกล้า บุญภักดี
54	นางฐานัชชา กริตโสภี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดพิษณุโลก	ด.ญ.จิตาภา กริตโสภี
55	นางณัฐธิดา ไสดยวง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.ราชบุรี	ด.ญ.ปวีร์ดา ไสดยวง
56	นางสาวณัฐรดาภิภา กณิศเดชสิทธิ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดชลบุรี	ด.ญ.ทิพย์เมธาพร สถาพรภิญโญ
57	นางภคมน วงเวียง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการภาค 5	ด.ญ.อริสา วงเวียง
58	นางสาวพิมพ์ประพา สุวรรณรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดจันทบุรี	ด.ช.ภูริ สุวรรณรัตน์
59	นางสาวสุนันทา นินนามะ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู	ด.ญ.ศลิษา เอกรัตน์

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล สมาชิก	ตำแหน่ง	กอง/สังกัด	ผู้รับทุน
60	นางสาวนริศรา หาญเชิงชัย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดพล	ด.ญ.กัณท์ภีมา บุญสงค์
61	นางสาวธัญยสิดา เนื่องจำนงค์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง 2	ด.ญ.กัญญาณัฐ เนื่องจำนงค์
62	นางรุ่งอรุณ สัมฤทธิ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา	ด.ช.วรรณกร สัมฤทธิ์
63	นางสาวกานดา เกษร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดกำแพงเพชร	ด.ญ.ณัฐดานันท์ ต้ำจันทร์
64	นางสาวณิชนันท์ ทักจิชโน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดพล	ด.ช.ธีรวิธ ลุนนอก
65	นางสาวนิรมน ชุมนต์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดปทุมธานี	ด.ช.ปกรณ์ แก้วมณี
66	นายรัชพล พวงรอด	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 3	ด.ช.ชุตินันท์ พวงรอด
67	นางสาวชญัญญาช อรุณจิตร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช	ด.ช.ภัทรพล ดรุณวรรณ
68	นายเวชยันต์ คำสม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดเทิง	ด.ช.ภัทรเวทย์ คำสม
69	นางสาวพัชรินทร์ สีหาท้าว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดอุดรธานี	ด.ญ.ศิริประภา สีหาท้าว
70	นางสาวปาลิรัตน์ ภัคดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.เลย	ด.ญ.อัจฉริยา ภัคดี

